

ภาวะตลาดเงินบาท : เปิด 29.99 แนวโน้มอ่อนค่าตามภูมิภาค หลังดอลลาร์แข็งขันรับตัวเลขศก.สหรัฐออกมาดี

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ก.พ. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาท เปิดตลาดเช้าอยู่ที่ 29.99 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวในระดับเดียวกับช่วงปิดตลาดเย็นวานนี้ โดยมีแนวโน้มอ่อนค่าตามภูมิภาค เนื่องจากดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าหลังได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดี

"บาทแนวโน้มอ่อนค่าตามภูมิภาค หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืนออกมาดี ขณะที่ราคาทองร่วง 26 ดอลลาร์/ออนซ์" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 29.95-30.05 บาท/ดอลลาร์
THAI BAHT FIX 3M (17 ก.พ.) อยู่ที่ระดับ 0.33285% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.35219%

*** ปัจจัยสำคัญ**

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 105.71 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานที่ระดับ 105.93 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.2047 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานที่ระดับ 1.2067 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 29.981 บาท/ดอลลาร์
- ราคาทองหล่น ต้นปีทองคำแท่งร่วงแล้ว 2,200 บาทต่อบาททองคำ ทองรูปพรรณหลุด 26,000 บาท ขายออกเหลือ 25,900 บาท เหตุตลาดโลกคร่าร่วงหนัก หลุด 1,800 ดอลลาร์/ออนซ์ หลายปัจจัยกดดันตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐดีเกินคาด กองทุน SPDR เทขาย 5.54 ตัน แม่ทองสุกไม่แนะนำไล่ซื้อเพื่อลดขาดทุน เหตุแนวโน้มยังเป็นขาลง
- "ออมสิน" เปิดลงทะเบียนกู้เงินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เอสเอ็มอี มีที่ มีเงิน สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว วงเงิน 10,000 ล้านบาท เต็มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว-ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ปีแรกดอกเบี้ยต่ำ 0.10%
- กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ช้าทะเลผลประโยชน์ไทยใน RCEP เผย มีโอกาสส่งออกเพิ่ม หลังสมาชิกไม่เก็บภาษีสินค้า 90-92% ของรายการทั้งหมด เพิ่มโอกาสลงทุนในธุรกิจลงทุนตั้งกองทุน FTA ฉลุย
- ททท.เดินสายคุยแอร์ไลน์ เล็งขายตั๋วบูฟเฟต์บินก็เที่ยวก็ได้ รัฐช่วยจ่าย 2,000 บาท หวังกระตุ้นความถี่การเดินทางเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น มีลัน 'เราเที่ยวด้วยกัน' เฟส 3 กำลังจะมา
- ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐ เพิ่มขึ้นเกินคาด 1.0% ในเดือนม.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนธ.ค. ซึ่งนับเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 9 ขณะที่บรรดานักวิเคราะห์คาดว่าไว้ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรม อาจเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนม.ค.
- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (17 ก.พ.) หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังได้แรงหนุนจากรายงานยอดค้าปลีกของสหรัฐที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนม.ค.

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร โดยเมื่อคืนนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐประเภทอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นแตะ 1.33% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. 2563

นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังได้รับปัจจัยบวกจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดค้าปลีกพุ่งขึ้น 5.3% ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน โดยได้แรงหนุนจากการที่ชาวอเมริกันได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการเยียวยาวงเงินเกือบ 9 แสนล้านดอลลาร์ของรัฐบาลสหรัฐเมื่อช่วงปลายเดือนธ.ค.2563

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกัน 4 วันทำการเมื่อคืนนี้ (17 ก.พ.) เนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังคงสร้างแรงกดดันต่อตลาดทองคำ นอกจากนี้ นักลงทุนยังเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงยอดค้าปลีกเดือนม.ค.

- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่มีกำหนดเปิดเผยในสัปดาห์นี้ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนม.ค., ดัชนีการผลิตเดือนก.พ.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย, ราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือนม.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนก.พ.จากมาร์กิต, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.พ.จากมาร์กิต และยอดขายบ้านมือสองเดือนม.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้